



บันทึกข้อความ

ว.จ ๑๕๔

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑

ที่ สบค ๙๐๖๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สบค 3850/11พค.๖

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมชลประทาน ๐๙/๑๐๐๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)


ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ฉบับ และกรมได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน และกำหนดการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ฉบับ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน จำนวน ๖ ฉบับ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” (รับสมัคร/ประกาศรายชื่อตำแหน่งประเภทอำนวยการ ปี ๒๕๖๕ (ระหว่างรอบ)) หรือดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๙๒ ภายใน ๒๔๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน



(นายณัฐพล วุฒิจันทร์)
ผส.บค.

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ (ระหว่างรอบ)<http://hr.rid.go.th/archives/30786>เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายในส่วนบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน


(นายธนทร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

11กค๖๖
ชว
ชว



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน ลงวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกรมชลประทานได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน และกำหนดการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ได้ดำเนินการพิจารณาผู้สมควร
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน
หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภท
อำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบมติ อ.ก.พ.
กรมชลประทาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกรมชลประทาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จึงประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน
จำนวน ๔ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน มีอายุบัญชีเท่ากับ
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
กลั่นกรองโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

จากบัญชี ...

จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณารายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเอง ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน

จำนวน ๔ คน

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นายพรมงคล ชิตชอบ	สำนักบริหารโครงการ
๒	นายยงยศ เนียมทรัพย์	สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๓	นายเลอบุญ อุดมทรัพย์	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๔	นายสมจิตฐิพงษ์ อำนาจศาล	กรมชลประทาน